

Số: /TB-UBND

Xuân TrúC, ngày 03 tháng 12 năm 2024

**THÔNG BÁO**  
**Về việc phòng chống đói, rét cho vật nuôi**

**Kính thưa: Toàn thể Cán bộ, Đảng viên và nhân dân.**

Căn cứ Công văn số 1180/UBND-NN&PTNT ngày 02/12/2024 của UBND huyện Ân Thi về việc chủ động phòng chống đói, rét cho vật nuôi. Để chủ động phòng chống đói, rét cho gia súc, gia cầm kịp thời và có hiệu quả. UBND xã Thông báo để toàn thể Cán bộ, Đảng viên và nhân dân nắm được chủ động phòng chống đói, rét cho vật nuôi, theo hướng dẫn sau:

**1. Về chuồng trại chăn nuôi;**

Cần gia cố chuồng trại cho phù hợp để đảm bảo phòng chống rét. Chuồng nuôi đảm bảo che chắn và tránh được gió lùa trực tiếp vào chuồng. Nền chuồng đảm bảo luôn khô, ráo và phải có chất độn chuồng bằng rơm, rạ hoặc trấu khô. Thường xuyên giữ chuồng trại sạch sẽ, những ngày rét có kèm theo mưa cần bổ sung thêm chất độn chuồng để gia súc tăng khả năng chống rét. Có thể sử dụng bóng điện công suất lớn để sưởi ấm chuồng nuôi hoặc đốt sưởi cho gia súc trong chuồng bằng trấu, mùn cưa, than củi...

**2. Chế độ làm việc và chăn thả:**

Thường xuyên theo dõi dự báo thời tiết, thông báo của cơ quan chính quyền địa phương để có kế hoạch cụ thể cho gia súc. Không chăn thả, không cho trâu, bò làm việc khi xảy ra rét đậm, rét hại (khi nhiệt độ xuống dưới 12°C); áp dụng chế độ chăn thả muộn, về sớm. Nhiệt độ quá lạnh sẽ làm giảm sức đề kháng của vật nuôi nhất là đối với gia súc già yếu, gia súc non. Do vậy, khi rét đậm, rét hại phải nhốt gia súc tại chuồng để tiện chăm sóc, quản lý và không tắm cho gia súc.

**3. Chăm sóc và nuôi dưỡng:**

Trong chăn nuôi, thức ăn có vai trò quan trọng cho sự sinh trưởng và phát triển của vật nuôi. Chủ động dự trữ, bảo quản nguồn thức ăn thô xanh (phụ phẩm nông nghiệp hoặc ủ chua thức ăn thô xanh). Trong những ngày giá, rét vật nuôi cần nhiều năng lượng để chống rét từ nguồn thức ăn.

- Đối với trâu, bò:

Tăng cường chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng phù hợp đối với trâu, bò già, yếu, gia súc non để tăng cường phòng chống rét và dịch bệnh. Sử dụng thức ăn tự

nhiên có sẵn (cỏ xanh, cỏ ủ hoặc rơm khô, rơm ủ ure...) và cung cấp với định mức bằng 10% trọng lượng cơ thể ví dụ như trâu bò 300kg thì cho ăn 30 kg cỏ xanh, cỏ ủ...; đồng thời bổ sung thêm thức ăn tinh như bột ngô, bột sắn, cám gạo... (khoảng 0.5-1kg/con/ngày). Nước uống rất quan trọng đối với trâu bò hàng ngày. Trong những ngày giá rét cần phải đảm bảo cho trâu bò uống đủ nước, tốt nhất những ngày giá rét cho trâu bò uống nước ấm có hòa muối với lượng 5g/100 kg thể trọng. Ngoài ra, có thể cung cấp thức ăn xanh ủ chua cho trâu, bò (thân cây ngô, cỏ voi...) với lượng 7-10kg/ngày nhằm nâng cao tỷ lệ tiêu hóa.

- *Đối với lợn:*

Khẩu phần ăn phải đảm bảo, đầy đủ chất dinh dưỡng (có thể cho ăn tự do, ăn các bữa trong ngày tùy vào loại thức ăn, phương thức nuôi). Bổ sung thêm vitamin, men tiêu hóa thường xuyên cho lợn. Cần sử dụng bóng úm, chuồng úm cho lợn con theo mẹ; cho lợn con tập ăn sớm để tăng khả năng tiêu hóa.

- *Đối với gia cầm*

Có thể tăng lượng thức ăn cho gà, cho gia cầm uống nước ấm và bổ sung một số loại vitamin, men tiêu hóa, chất điện giải nâng cao sức đề kháng; có mật độ nuôi hợp lý đối với gà đẻ: 6-8 con/m<sup>2</sup>; gà thịt : 8-10 con/m<sup>2</sup>. Thực hiện tốt quy trình úm cho gà con; những ngày giá rét không thả gia cầm ra vườn; thực hiện che chắn để tránh gió lùa trong chuồng.

#### **4. Phòng bệnh cho vật nuôi:**

Thực hiện tốt quy trình chăn nuôi an toàn sinh học; thực hiện tiêm phòng định kỳ và đầy đủ các loại vắc xin cần thiết cho từng loại vật nuôi; chủ động phòng chống dịch bệnh theo quy định; đẩy mạnh công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng trại; hàng ngày theo dõi thường xuyên tình hình sức khỏe của vật nuôi để có biện pháp xử lý hiệu quả khi vật nuôi có những biểu hiện bất thường do đói, rét hoặc dịch bệnh.

Giao công chức địa chính, cán bộ thú y xã, trưởng thôn các thôn tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi sát tình hình đàn gia súc, gia cầm và báo cáo kết quả phòng chống đói, rét về UBND xã để chỉ đạo và có biện pháp khắc phục kịp thời./.

**Nơi nhận:**

- TT Đảng, TT HĐND (thay BC);
- Chủ tịch UBND xã;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Bùi Đắc Tiến**